



24 : กายใจ Beauty & Fashion

ครีมบำรุงผิว เจาะบุคคล

Beauty Clips บูธเปิดตัว

เครื่องสำอางบำรุงผิวเฉพาะบุคคลจากญี่ปุ่น เกรฟาส (Grefas) ปีนี้เมื่ออายุขึ้น 15 ปีแล้ว โอกาสนี้ผู้บริหารจากญี่ปุ่น **มร.อะคิโยชิ โคะฮาดะ** ประธานและผู้ก่อตั้งสถาบันเกรฟาส ประเทศไทย และ **ดร.คิตซุอะกิ ดัน** หัวหน้าคณะวิจัยด้านอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกัน วิทยาลัยการแพทย์มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศไทย เป็นผู้บ่งชี้ว่าคนเราเกิดมาแตกต่างกัน เพราะพันธุกรรม บินตรงจากญี่ปุ่นเพื่อนำมาผสมผสานกับพันธุกรรมล่าสุด **รีไฟน์ โพลี ฟลาเซนต้า (REFINE Live Placenta)** ณ ห้องอาหารเรซิเดนซ์ 305 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

มร.โคะฮาดะ อยู่ในวงการธุรกิจความงามมากกว่า 20 ปี เริ่มต้นจากธุรกิจของพี่ชายที่เป็นเจ้าของศูนย์ความงามราว 30 แห่ง เขาบอกว่าผิวของคนเราแตกต่างกัน ทั้งสภาพผิวและความต้องการของผิว จึงเป็นไปได้เลยที่เนื้อครีมชนิดเดียวหรือบางชนิดจะเหมาะกับทุกคนได้ (One Formula does not fit all)

REFINE Live Placenta 1 แพ็ค บรรจุ 30 ซอง (ราคา 6,000.-) >>

ดั่งนั้นเขาจึงเกิดความคิดที่จะทำ **เครื่องสำอางเฉพาะบุคคล (Personalized Skin Care)** และก่อตั้งบริษัท เกรฟาส ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2536 เป็นเครื่องสำอางที่มีสูตรแบบ Order Made Blending System ที่ผลิตสกินแคร์ตามสภาพผิวและตามความต้องการของแต่ละบุคคล

ครีมดูแลผิวยุคนี้อาจจะเหมือนเสื้อสั่งตัดเฉพาะตัว ต้องได้ขนาดพอดี ถูกใจผู้สวมใส่ เจอของที่ใช้ถูก รสนิยมและต้องประสงค์แล้วคงถูกใจแน่ นอกจากนี้ เกรฟาส ก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ยกเว้นหน้าคือ สกินแคร์ดูแลผิวที่สกัดจาก **รกหมูบริสุทธิ์ 100%** ด้วยกระบวนการแช่แข็งเฉียบพลัน (Flash Freezing) ที่อุณหภูมิ -85 องศาเซลเซียส ทำให้เซลล์ยังคงสภาพสมบูรณ์และคงความสดไว้ได้ดีที่สุด จึงคงพลังชีวิตเกิน 1,000 ชนิด และ Growth Factor กว่า 8,000 ชนิด ไว้ได้ครบถ้วน นวัตกรรมล่าสุดนี้เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของเกรฟาส ที่คณะนักวิจัยร่วมกันทำงานกว่า 2,000 คน และล้มเลิกการวิจัยแล้วว่ามีความจำเป็นต่อการสร้างเซลล์ผิว เช่น **กรดอีโนอิก** ที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทำให้ชั้นผิวแข็งแรง ซ่อมแซมบริเวณผิวที่เกิดปัญหา ช่วยปรับผิวให้เรียบเนียนและช่วยชะลอวัย **สารฟูเลอริน** ช่วยกระบวนการผลิตเปลี่ยนเซลล์ผิวโดยขับเซลล์ผิวเก่า

ที่เสื่อมสภาพ ออกมาสู่ชั้นผิว ภายนอก ให้ขจัดออกได้โดยง่าย เพราะหากไม่เกิดการขบวนการผลิตชั้น เซลล์ผิวจะส่งผลให้ผิวเกิดริ้วรอย ยังมีสารอาหารสำคัญที่ช่วยให้ผิวมีการดูดซึมสารอาหารได้ดียิ่งขึ้น ทำให้เกิดเมตาบอลิซึมที่ดี ส่งผลให้เซลล์ผิวใหม่แข็งแรง ผิวมีความชุ่มชื้น มร.โคะฮาดะกล่าวเสริมว่า Placenta ไม่ได้นำมาผลิตเป็นสกินแคร์ใช้ทุกเท่านั้น ยังมีแบบฉีดและแบบรับประทานด้วย โดยในระยะแรกเมื่อ 10 ปีนั้น ได้มีการใช้ Placenta ในลักษณะที่ผ่านความร้อน ทำให้สูญเสียโปรตีน จึงทดลองใช้แบบสดดูปรากฏว่า ให้ประสิทธิภาพดีกว่าแบบเก่า 10 เท่า

วิธีใช้คือทบนี้อ่อนแล้วทาผิว วิธีใช้ง่ายเหมือนทาครีมบำรุงผิวทั่วไปแต่ต้องเก็บในตู้เย็นเพื่อให้คงความสดอยู่เสมอ REFINE Live Placenta วางจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป สอบถามโทร Beauty Support Center 0 2650 3100, www.facebook.com/grefasthailand ●

